

กรรมที่เวียนหู ไตไม่ยกหนัก

จากอาการหลากหลายของเพื่อนมนุษย์

ในกรณีเห็นชีวิตของแต่ละคนนั้น หากเริ่มต้นคือจากกรรมรักแผ่นดินเกิด
ร่วมกันความรักเพื่อนมนุษย์ทุกคน สิ่งซึ่งห่อหุ้มคือว่าสำคัญที่สุดคือ ความเพียรพยายาม
ในความรักหาความเป็นตัวของตัวเองเอาไว้ได้อย่างมั่นคง โดยไม่ปล่อยให้ตัวมัวมัวใญ่ใน
อาการแพ้สออีกอิทธิพลจากสิ่งภายนอก ซึ่งนั่นมันก็ยิ่งแย่งกันกันสร้างพลัง ดังดูในผู้ที่
ตัดใจว่า ตกอยู่ในสภาพหลุดจากรากฐานตัวเองมากยิ่งขั้น แม้ในบรรยากาศ
ทรงจัดทรงตึงมา ซึ่งนั่นมันยิ่งพบกรรมแล้วแถมแล้ว ศึกษามยิ่งขั้นเป็นลำดับ

ที่คิดเคยได้สิ่งใด แม้แต่รู้สักว่าสิ่งนั้นดีหรือดี ใญ่ที่พยายามเอาชนะใจ
ตัวเองก่อนอื่น ซึ่งวิถีทางนี้ช่วยให้แต่ละคนมีใจทศแห่งตัวเองไปสู่ กรรมยิ่งรู้
เหตุผลได้อย่างลึกซึ้ง ก่อนที่จะตัดสินใจมีปฏิสัมพันธ์ใดไป

กับสื่อตัวหนึ่ง ภายใต้การจ้องหน้าคือสระ การรักทรงหนักจนล้นไปมีปฏิสัมพันธ์ทุกสิ่ง
ทุกอย่างสภาพตามจริง ซึ่งแต่ละคนให้ความรัก ความสนใจ หากพบมีอุป
ไม่ว่าเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ การหมักหมม คั้นหาความจริงให้ถึงที่สุด ทัพยทาง
ต้นเพราะเหตุใดได้ไม่ถึง การหวนกลับมาค้ำหน้าจากจิตใจสำนึกของตน โดย
ตามมีอุปทานให้ถึงที่สุด เพื่อนั่งนั่งต่อความจริงจากใจ แทนการคิดพ้องตำราแล้วผู้อื่น

หลุดจากนั้น ควรสนใจเรียนรู้ทุกสิ่งที่มีปรากฏเป็นความจริง จากกรรมแสดง
ออกของทุกคน ซึ่งมีธรรมชาติปรากฏอยู่บนพื้นฐานความหลากหลาย ทั้งนี้ใจ
ทศสามสัมผัสได้ทุกรูปแบบ ในอดีตชีวิตมีระจำวนอย่างมีราคาจากกรรมละเว้น
โดยพยายามหมักหมมด้านเหตุกับผล จากสิ่งซึ่งมีระบบได้ดั่ง สายใยที่มีมัวว
คลั่งถึงกันหมด ย่อมช่วยปลุกฝนตนเอง ให้สามารถมองเห็นและเข้าใจ
กรรมได้เอง จากทุกเรื่อง

ขอฝากให้คุณหลานทุกคนนำไปคิด

กรรมเวียนหูเทคนิควิธีนั้น ยิ่งกว่าหนักไกลออกไป หรือยิ่งสูงมากขึ้น ย่อม
มีใจทศส่งผลที่สายคุณต่อความเป็นคนของตนมากขึ้น เนื่องจากก่อให้เกิดกรรม
สูงเสียดสิ่งทั้งค่าความแล้วทั้งหมด ดังนั้นหากยังรักคุณค่าชีวิตตัวเองอย่างแท้
จริง ควรให้จิตตามสนใจเรียนรู้จากทุกสิ่งซึ่งอยู่ในกรรมของกรรมความจริงของชีวิต
ตนเอง อย่างไม่เพิกเฉย เพราะมีสลับเพิกเฉยทำให้สูงเสียดใจทศ

จึงควรตระหนักได้ว่า สิ่งเหล่านี้คือพื้นฐานสำคัญที่สุด ของกรรมเวียนหู
ก่อนการให้ตามสำคัญ แก่กรรมเวียนหูจากนี้เองเวียน จากครูสอน และจากตำรา
อันเป็นเพียง สิ่งปรุงแต่ง

ทั้งนี้และทั้งนั้น เพื่อนั่งนั่งรักษาชีวิตซึ่งเกิดมาทั้งนี้ และเกิดได้ขึ้นเดี๋ยว
ใญ่ใญ่ที่ก่อต้องสูงเสียด คุณค่าไปอย่างไร้ความหมาย.

วิ.พี. สวัสดิ์
๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๒